

**Pamahalaang Siyudadng Reykjavik-Halalan**

# Sosyalismo sa isang bayan

**Plataporma sa halalan ng People's Front of Iceland  
(Alþýðufylkingin)**

Ang mga pangunahing punto sa pulitika ng People's Front of Iceland sa munisipal na bagay at ang pokus ng Partido, ay ang mga kondisyon para sa higit pang pagkakapantay-pantay, higit ang demokrasya at kapakanan ng mga tao upang madagdagan ng pagsasapanlipunan, kumpara sa marketization o pribatisasyon. Ang PFI ay hindi itinuturing ng panlipunang solusyon bilang limos sa mga dukha, tulad sa ginagawa nang karamihan, ngunit bilang mga paraan upang malutas ang mga problemang panlipunan kung wala ang mayayamang sumisipsip sa kita ng mga ito sa parehong oras. Solusyong panlipunan sa pangkalahatan i-save ng maraming mga mapagkukunan para sa lipunan at para maiwasan ang kahirapan, sa halip na maging isang magastos na reaksyon sa kahirapan, tulad ng madalas nating naririnig. Naniniwala kami na sa pamamagitan ng pag-uugnay ng iba 't ibang katagorya ito ay posibleng makamit pa, para sa mga indibidwal at panlipunang pag-unlad. Halimbawa, ito ay isang iskandalo para sa isang tao na maysakit sa pag-iisip na hindi maaaring palabasin o idischarge mula sa institusyon dahil sa kawalan ng angkop na pabahay, at masira o maudlot tungo sa kagalingan ng kanilang karamdaman bagkus ay bumalik sa kanilang karamdaman.



Ang politika municipal ay medyo nakabatay sa mga patakaran ng pamahalaan sa kita at mga proyekto, ngunit gayon pa man, may mga iba 't ibang posibilidad para sa pag-unlad ng lipunan sa antas ng munisipalidad kung ang politika ng PF Iceland ay magtakda ng panuntunan at suportado ng mga tao. Hindi tayo dapat kumilos na para bang ito ay hindi mahalaga kung paano ang pamamahala, habang naghihintay tayo para sa rebolusyon. Ang buhay ay hindi nagsisimula pagkatapos ay: ang tao ay kailangan upang mabuhay at umunlad hanggang sa sila ay dalhin ang lahat ng kapangyarihan sa kanilang sariling mga kamay at maging amo sa kanilang sariling tahanan.



# Alþýðufylkingin

## Mga mahihirap na ta

Mababang sahod ay isang hadlang para sa kindergarten at ng preschools. Kailangan nila ang karagdagang pasahod at ang kanilang karaingan na hinihingi ay kailangang maaksyonan para sa mga kawani na may kakayahan, dahil ang guro para sa mga bata ay ma ambisyong trabaho para sa mga pangangailangan ng mga bata sa pamamagitan ng maraming mga mahusay na sinanay na mga kawani. Gusto namin ang kindergarten na garantisadong sa lahat ng anak na naging 2 taong gulang. Para sa mga mas bata, ito ay pinakamahusay na hangga 't maari ay sa kanilang mga magulang. Habang sila ay bakasyon galing sa panganganak at hindi maabot ng buong dalawang taon kabuuan, kailangan natin na mapunan ang puwang sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga daycare center na may ambisyon para sa isang maaliwalas na kapaligiran. At sa kalaunan (may mas mahabang leave para sa mga magulang) sa bahay na ito ay magandang gamitin, at pagkatapos ay magkakaroon ng mas kaunting mga bata sa bawat kagawaran at sila ay makakakuha ng higit na pansin at pagkalinga. Ang lungsod din ay kailangang magtayo ng komportable at interesanteng lugar na kung saan iniwan ng mga magulang na galing sa panganganak ay maaaring mag-hang out kasama ang kanilang mga anak at matugunan ang iba pang nakakatanda. Sa primary school ay mayroon din higit na pangangailangan na itaas ang sahod at ang mga kondisyon upang makakuha ng mas mahusay at magaling na mga guro, hal. sa mas kaunting mga bata kada klase, kaya mas maraming oras para mapangalagaan ang bawat estudyante. Ang mga magulang ay dapat na may higit na impluwensiya sa pamamahala ng mga paaralan. Mga aklat at iba pang mga materyal sa pag-aaral ay dapat libri at walang bayad, pati na rin ang pagkain sa bawat araw para sa bawat bata. Kailangan nating pagtuunan ng pansin lalo na ang mga anak sa ibat ibang katutubong wika kaysa Icelandic, kabilang na ang magturo sa kanila ng kanilang mga katutubong wika at upang matiyak ng kanilang mga magulang

## **Mga isyu ng kapakanan**

Upang maitaas ang antas ng kapakanan ng mamamayan, ang munisipyo ay dapat pigilan ang kahirapan sa lahat ng paraan at matugunan ang mga pangangailangan ng mga tao kahit saan man sila. Ang mga benepisyo ay kailangang lumaki at sapat na maibigay para sa isang disenteng pamumuhay. Para makagawa ng paraan na maglaan ng kanilang pangangailangan para sa kanilang mgasarili. Kailangan mawala at alisin ang limitasyon sa mga naninirahan ng pansamantalang panahon upang makakuha ng karapat-dapat sa panlipunang pabahay o iba pang gawaing pangkapakanan. Ang mga tao na nakatira sa pabahay ng munisipyo na dahil sa kapansanan o sakit sa kalusugan, dapat bigyan ng dignidad at tamasahin ang privacy ng kanilang tahanan hanggat kinakailangan. Ang bayan ay dapat magtatag ng isang rehabilitation center para sa mga taong gustong magbagong buhay at tumayo sa sarili nilang mga paa pagkatapos ng pagkakakulong o ng kapabayaang, pagkalulong sa droga o krimen sa kanilang kabataan.



Ang pamahalaang Reykjavík ay dapat magtatag ng disenteng pangangalaga para sa mga asylum seekers, para nila matamasa ang pagkalinga ang mga karapatang pangtao habang sila ay mananatili rito. Kailangan din na alisin ang ban sa pagbisita sa mga asylum seekers, at ibang paraan ng isolation, diskriminasyon at iba pang hindi makataong pag aruga.



**Porvaldur Porvaldsson,  
karpintero, chairman at unang  
kandidato, the People's Front**

na sila ay may access sa impormasyon at serbisyo sa wikang mauunawaan nila. Dapat ang mga magulang ng mga batang may espesyal na pangangailangan sa pakikipagtulungan ng mga awtoridad ng paaralan, ay magkaroon ng isang pagpipilian kung saan mapapadala nila ang kanilang mga anak sa paaralan 'nang walang diskriminasyon' o sa isang espesyal na paaralan na tutugon sa kanilang pangangailangan. Ng sa ganon ang kanilang pagpili ay maging makatotohanan, kailangan pareho rin popondohan, dahil ang espesyal na pangangailangan ay hindi rin nakukuha sa isang kapaligiran na puro pagbabawas. Ang mga kasunduan sa serbisyo munisipalidad at da sa pribadong paaralan ay dapat sa pinakamababang kundisyon na hindi sila magbabayad ng tubo at kanilang mga patakaran sa sahod ay alinsunod sa patakaran ng pasahod ng munisipyo.

# Transportasyon at pagpaplano

## Transportasyon

Kailangan natin na palakasin ang pampublikong transportasyon at gawin itong mas madali. Dapat ay maging socially run at ang pamasaha ay dapat mababa, o libre. Dahil ito ay para sa kapakinabangan ng lahat ng pampublikong sasakyan at kaakit-akit, ang sasakyan ay kailangan ang kaayusan, iskedyul ng oras at ruta na kailangan gumagana ang mga bus at sa takdang oras. Maganda, mahusay ang pampublikong transportasyon at sa hinaharap ay maaaring maging isang electric train, o sa underground depende sa mga tanawin at kakapalan ng mga bahay.

Nais ng PFIceland sa airport na manatili sa Vatnsmýri sa hinaharap, o hanggang sa mahanapan ng rasonable at mas mainam na solusyon.

Ang mga kalye at bangketa ay kailangang linisin nang mas madalas.

## Pagpaplano ng Lungsod

Kailangan nating protektahan ang mga matatandang estruktura ng bayan at maging napakaingat sa lahat ng pagbabago, lalo na sa demolisyon. Kailangan natin upang maiwasan ang mga ispekulasyon sa pagposisyong illegal at pagpaplano ng mga awtoridad sa pamamagitan ng kanilang pagmamay-ari ng lupain, nagpapatuloy magpakailanman ang pagtaas ng permiso sa gusali na regular na naglalagay ng komunidad sa gulo lamang upang i-maximize ang mga kita para sa mga mayayaman.

Pagpaplano para sa mas maraming pabahay dapat mapangalagaan at hindi sobra o labis dahil sa paglipas ng panahon ang komunidad ang magiging apektado, Kaya lahat ng mga bahagi ng lungsod ay dapat binuo upang mapanatili ang kalidad ng buhay at mga lokal na serbisyo. Ito ay mahalaga sa lahat ng dako ang madaling access sa labas ng bahay libangan mga lugar para sa mga bata at matatanda.

## Kapaligiran at Likas yaman

Ang PFI ay sumasalungat sa lahat ng marketization, privatization at unsustainable exploitation ng kalikasan. Ang mga kumpanya na nagpapatukbo ng enerhiya ay dapat magbigay ng enerhiya at malinis na tubig sa mababang presyo at kailangang kapansanan ang mga kapitalistang interes at halaga.

Nais naming itigil ang pagsasamantala sa mga geothermal hot spot sa paligid ng Reykjavík, dahil masyado itong nakakabawas, ay hindi nananatiling matatag maraming enerhiya. Gusto naming dagdagan ang pagiging kapaki-pakinabang ng sobra na mainit na tubig sa pamamagitan ng paggamit nito sa mga greenhouses sa munisipal na lupain. Sa ganitong paraan maaari nating dagdagan ang lokal na produksyon ng pagkain, magbigay ng mga trabaho at paglago ng bansa at i-save ang transportasyon. Ang mainit na tubig ay dapat gamitin nang higit pa sa pagtunaw ng niyebe sa mga bangketa at

## Pabahay

Ang pabahay ay isang pangunahing pangangailangan na dapat pigilan ng lipunan na maging isang mapagkukunan ng kita para sa mga kapitalista.

Ang munisipalidad ay dapat gumawa ng inisyatiba na magtayo at bumili ng mga bahay at dagdagan ang suplay ng munisipal na pabahay at patakbuhan sa isang panlipunang paraan upang magarantiya ang isang patas na upa para sa ang mga tao, hindi lamang ang mga hindi makikipagkumpetensya sa merkado. Ang lahat ng nagnanais ay dapat makakuha ng pabahay panlipunan na akma sa kanilang mga pangangailangan.

Dapat nating pakayin ang kaunting suplay ng mga apartment, kapwa upang maging mas mahusay at matugunan ang mga di-inaasahang mga sakuna (tulad ng pagsabog ng bulkan) at kaya ang kakulangan ay hindi pinipigilan ang mga gastos sa pabahay.

Ang pinakamataas na usura ay isa sa mga pangunahing problema sa pabahay, at upang malutas ito, ang lungsod ay dapat na makahanap ng isang pampinansyal na institusyong pampinansyal na tumatakbo, hindi tumakbo para sa tubo o bilang limos, kundi bilang isang pagpapaupa serbisyo para sa lahat ng mga naninirahan sa lungsod.

Ang munisipyo mismo ay dapat na paglingkuran ng isang social financial institution, upang mapupukpa ang halaga ng interes.

Kinakailangang igarantiya ng munisipalidad ang sapat na suplay ng murang mga pabahay, gusali, upang hindi lamang ang mga malalaking konstruksyon ng mga kumpanya ay maaaring magtayo ng mga bahay.

mga kalye. Ang munisipal na kapangyarihan ng kumpanya na Orkuveitan ay dapat makisali sa internasyunal na pag-unlad batay sa pagtakbo ng lipunan, napapanatiling paggamit ng mga natural na mapagkukunan.

Nais naming lubos na mabawasan ang mga paputok ng Bagong Taon at ang polusyon na dumarating sa kanila, sa pamamagitan ng mga iskward at tamang pagpopondo sa lungsod upang hindi sila nakasalalay sa pagbebenta ng mga paputok, at sa pamamagitan ng lungsod na mag papapakita ng firework sa halip na pampublikong pagpapaputok ng mga eksplosibo.



# Mga Isyu sa Mga Karapatan sa Trabaho ng mga Worker

Nais ng People's Front of Iceland na ipakilala ang demokrasya sa lugar ng trabaho kung saan ito ay posible, kaya nais namin ang lungsod na magtatag ng mga alituntunin na nagbibigay sa munisipal na manggagawa ng karapatang palitan ang kanilang mga superiors kung posible, ang mga pag-andar at pag-book ng mga munisipal na institusyon ay magiging transparent, na ang mga manggagawa ang kanilang sarili ay maaaring magpatibay ng mga patakaran ng pagkakapantay-pantay, mga patakaran sa kapaligiran atbp para sa kanilang mga lugar ng trabaho.

Ang puwang sa pagitan ng pinakamataas at pinakamababang munisipal na sahod (ng mga manggagawa, opisyal at pulitiko) ay hindi dapat maging doble. Ang lungsod ay dapat ng magpakita ng isang transparent na sistema ng pasahod, i.a. upang lipulin ang pagkakaiba sa pasahod sa kasarian.

## **Mga Isyu sa Pagtatrabaho**

Ang lungsod ay dapat kumuha ng inisyatibo sa ibga't ibang mahahalagang operasyon sa produksyon at serbisyo, kabilang ang isang munisipal na industriya ng pangingsda. Ito ay magtataas ng kita ng lungsod at sa parehong oras ay lumikha ng mga angkop na trabaho para sa mga taong nabawasan ang kakayahan at magkaroon ng isang mahirap na oras sa karaniwang merkado ng paggawa.

Ang lungsod ay dapat na maging malayo hangga't maaari muling makihalubilo operasyon na privatized sa mga kamakailan-lamang na dekada, tulad ng bus sa pagmamaneho, pag-alis ng snow, asphaltng, pag-alis ng basura, iba't-ibang pagpapanatili atbp.

## **Patakaran sa Pagkuha**

Ang Reykjavík City ay dapat, sa hangga't maaari, ilipat ang negosyo na ito mula sa mga korporasyon at estado na gumawa ng ilegal na trabaho sa militar, genocide o malubhang pinsala sa kapaligiran.

**Ang mga puntong ito ng patakaran ay HINDI isang listahan ng mga pangako na matutupad natin, kung makukuha lamang natin ang malinis na mayorya sa konseho ng lungsod, ngunit ang mga layunin para sa pakikibaka ng masa ng Reykjavík. Ang mga masa ay hindi kailanman binigyan ng anumang bagay nang libre, nakipaglaban sila nang masakit para sa lahat ng mga nadagdag at patuloy na kailangang gawin ito hangga't nabubuhay kami sa isang klase na hinati sa lipunan. Sino ang kumokontrol sa bansang ito? Makibahagi sa pakikibaka para sa iyong sariling hinaharap!**

[www.althydufylkingin.is](http://www.althydufylkingin.is)

**Ang Front People of Iceland ay isang radikal na kaliwang partido na nakatutok sa pagsulong ng masa sa isang pakikibaka laban sa diktadura ng burgesya. Ang susi sa pagbabago ng lipunan sa kapakinabangan ng publiko ay ang pagsasapanlipunan ng sistema ng pananalapi at iba pang imprastraktura ng lipunan.**

**Makibaka at makipag-ugnayan sa People's Front of Iceland!**



**Chairman**

**Þorvaldur Þorvaldsson**

**t. 8959564**

**vivaldi@internet.is**

**Vice-Chairman**

**Vésteinn Valgarðsson**

**t. 8629067**

**vangaveltur@yahoo.com**